



๑๔ กุมภาพันธ์
วันราชภัฏ

จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



สารจากอธิการบดี



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภราภา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สวัสดิ์ท่านคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวจันทรเกษมทุกท่าน

“วันราชภัฏ” คือ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เนื่องด้วยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีผลทำให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏและใช้ตราพระราชลัญจกร ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันนับจากนั้นเป็นต้นมา จนได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม จึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จวบจนทุกวันนี้

“ราชภัฏ” เป็นนามพระราชทานมีความหมายตามพจนานุกรมว่า ชำราชากร หรือ “คนของพระราชอา” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาลัยครูและภารกิจอันสำคัญของครูที่มีต่อชาติและประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ นามราชภัฏจึงเป็นนามซึ่งสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งทั้งที่มาของนามและความหมายของนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงถือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุก

ปีเป็น “วันราชภัฏ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีต่อชาวราชภัฏและการศึกษาของชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระปณิธานตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษาโดยมีพระราชดำริว่า “การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ” “อยากให้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระราชโองบายสู่การปฏิบัติโดยกำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ๒) การผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณลักษณะ สมรรถนะที่เหมาะสมและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต มีอาชีพมีงานทำ เป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวได้ และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นที่ยังของสังคมในการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก

“วันราชภัฏ” จึงเป็นวันสำคัญที่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ และในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อชาวราชภัฏจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยผลิตครูและพัฒนาครู เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างมีเป้าหมาย ท้วถึง และยังยืน ให้สมที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “คนของพระราชอา”



ในหลวง กับ ราชภัฏ และ การพัฒนาท้องถิ่น



พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจร่วมกัน และศรัทธากันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศ และประชาชนได้อย่างมาก...

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๔ แห่ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๙ นับเป็นความปลื้มปิติยินดียิ่งของปวงชนชาวราชภัฏ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีความห่วงใยที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้ อยู่คู่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้ก้าวหน้า นำไปสู่การเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังได้มอบพระราชโอรบายใจความตอนหนึ่งว่า...

เป็นการสนองพระบรมราโชบาย ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๔ แห่ง จึงได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ด้านการผลิตและพัฒนาครู ๓. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ ๔. ด้านระบบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอของบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท สำหรับนำมาดำเนินงาน ๒ โครงการสำคัญ คือ ๑. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ และ ๒. โครงการพัฒนาครู ที่จะทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น เชื่อว่าทำให้เกิดความตื่นตัวในการระดมพลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

...ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ทำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญ คือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่



“จันทร์เกษม” กับ “ชุมชน ท้องถิ่น”



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ต้อนรับ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พร้อมร่วมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่น



คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนเมือง ตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ด้านการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมือง



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จัดโครงการ ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฝังเข็มฟรีให้แก่ประชาชนที่สนใจ ภายใต้โครงการจัดโครงการบริการฝังเข็มในชุมชนพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม และศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕



ศูนย์การศึกษาจันทร์เกษม - ชัยนาท ติดตามผลบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชารร.ชุมชนมาติการาม และรร.อนุบาลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท



ทีมองค์การนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ เทศบาลตำบลห้วยยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท





สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรีไทยและสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมร่วมนุญคุณและรำไทยเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนพุ่มไทรี่กลาง เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาครูระดับปฐมวัยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ เขตจตุจักร” ให้แก่คณะครูมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมทั้ง ๔ แห่งในกรุงเทพมหานคร



สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะเกษตรฯ จัดโครงการบริการวิชาการ ลงพื้นที่สอนวิธีปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (บ้านเด็กอ่อนเสื่อใหญ่)



สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”



คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิของเรา จัดให้แก่ น้อง ๆ รร.เสนาณีคม และ รร.วัดลาดพร้าว



คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการพัฒนาของชุมชนชนานา “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ณ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ให้แก่รร.วัดวิจิตรรังสรรค์ รร.ห้วยกรดพิทยาร. มัธยมประชาธาณีเวศน์

...๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวิณิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องด้วยวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” ในฐานะที่เป็น “คนของพระราชฯ” ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อาจารย์ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปี ที่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” แม้บ้านหลังนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆ มากมายที่ชาวจันทรเกษมรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ร่วมกันสานต่อภารกิจสำคัญ นั่นคือ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมคืนสู่สังคม ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้าพเจ้าขอร่วมตั้งปณิธานที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างตั้งใจ



อาจารย์โอฬาร สว่างนวัตกรกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื่องด้วย ๑๔ กุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นวันที่มีความหมายต่อชาวราชภัฏหลาย ๆ ท่าน เพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ท่านทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชฯ” สำหรับผมแล้วความรู้สึกที่ได้เป็นอาจารย์ในรั้วราชภัฏ ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทำงานสุจริต เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรแห่งคนของพระราชฯ ในการพัฒนาอนาคตของชาติและทำคุณประโยชน์ให้องค์กรและแผ่นดินไทย

ดร.นุชนาด มีสมพีชน์
รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แผนกวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

ด้วยจิตวิญญาณความเป็นราชภัฏจากเส้นทางการศึกษาในฐานะของนักศึกษา ราชภัฏสู่การเป็นผู้สอน จึงเป็นความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เหล่าราชภัฏรุ่นต่อรุ่น และในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง งานบริการวิชาการจึงเป็นอีกความภาคภูมิใจ ในการเป็น “คนของพระราชฯ” ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป



คนของพระราชาร...



นางสาวสุนันท์ แก้วเจริญ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนของพระราชารแล้วได้ศึกษาอยู่ในราชภัฏ ซึ่งนามนี้ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมีหมายความว่า เป็นคนของพระราชารและยังได้รับพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ จึงรู้สึกเป็นเกียรติต่อตัวดิฉัน และภูมิใจเป็นอย่างมากด้วยตราลัญจกรที่ปักอยู่บนเสื้อ

นายวิเชียร ศรีแพงพงษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจมากครับที่ได้เข้ามาศึกษาในราชภัฏและที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยและได้เป็นประชาชนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือในหลวง ร.๑๐ ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกตัญญูที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความกล้าหาญของพระองค์ในการทหาร และความมีน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชน เช่น ให้อุปการะนักเรียนยากไร้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ



นางสาวนรากุล ธรรมชาติ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เนื่องในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” วันพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชาร” ดิฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นสถาบันที่เปรียบเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าที่จะสามารถไปพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นคนดีมีความสามารถเป็นรากฐานที่ดีของประเทศชาติและเพื่อเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเยาวชนที่เป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป



“... ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ทำให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญ คือผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบทอดคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ถ้าหากตั้งใจร่วมกัน และศรัทธามาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศ และประชาชนได้อย่างมาก ...”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า
ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทผ.จันทร์เกษม